



## NEWSLETTER

Issue No.7, September 2009

TOGETHER... WE MADE IT HAPPEN

### TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SAVICE NĂM 2009

#### I. Số lượng học bổng và cho năm học 2009 – 2010

- **Số lượng học bổng Savice** xét duyệt và cấp phát trong năm 2009 là 487 học bổng, trong đó có 236 học bổng cho các em học sinh cấp hai, và 251 học bổng cho học sinh cấp ba. Ngoài ra có 5 học bổng cho 5 em học sinh Savice đầu vào đại học năm nay.
- **Tổng số tiền học bổng Savice tài trợ cho năm 2009** đến tháng 9/2009 là 612,500,000 VND, tương đương 34,028 USD. Nếu tính số học bổng đại học và đợt học bổng dự kiến sẽ bổ sung trong tháng 10/2009, tổng số tiền cho học bổng Savice là 656,000,000 VND, tương đương 36,500 USD.
- **Số lượng học bổng Savice** thực hiện qua 4 năm là 1,540 học bổng:

Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009
192	477	384	487

#### II. So sánh Phân bổ học bổng cho các vùng miền cho năm 2008 và 2009:

Vùng/ Miền	Năm 2008 (thực hiện)		Năm 2009 (thực hiện)	
	Cấp II	Cấp III	Cấp II	Cấp III
Miền Nam	117	138	108	159
Miền Bắc	43	15	51	44
Miền Trung & Cao Nguyên	45	25	77	48
<b>Tổng cộng</b>	<b>206</b>	<b>178</b>	<b>236</b>	<b>251</b>

### 3RD ANNUAL CHARITY GOLF CLASSIC EVENT



For Sponsorship Details  
and Golf Registration visit  
[www.savice.org](http://www.savice.org)

or for more information  
Call 949. 888.2444 x105



**Coto de Caza Golf and Racquet Club**

25291 Vista del Verde, Coto de Caza, CA 92679

**Tuesday, May 05, 2009**



SAVE A VIETNAMESE CHILD WITH EDUCATION  
Trusting... Sharing... Enhancing Lives...



## MỘT VÀI HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI PHÁT HỌC BỔNG SAVICE





## TÂM TÌNH CẢM ƠN CỦA CÁC EM HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG SAVICE

### Thư và hình ảnh của em Hồ Thị Như, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế...



Em là : Hồ Thị Như, từ nhỏ sống với ba mẹ cùng anh chị em tại Đông Hồ, xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn lại đông con thu nhập chỉ dựa vào ba sào ruộng và làm thuê trong khi gia đình lại có tám miệng ăn ( mẹ nội, ba mẹ, chị và ba em nhỏ ) nên khi em được 6 tuổi ba mẹ cho em vào Kim Long sống với bà nội tại nhà tình thương mà nhà nước đã cấp cho cụ cố đã mất. Ở đây hằng ngày mẹ nội đi hái rau dọc các con đường làng để bán, những hôm bán được thấy mẹ vui và bữa ăn lại được thêm một món nhưng có hôm rau bán chẳng ai mua thì mấy mẹ cháu lại ăn canh rau, rau luộc với một chén nước mắm. Cứ mỗi tháng, mẹ dành dụm tiền bán rau để mua thức ăn còn bao nhiêu thì lo cho việc học của em. Đôi vai gầy guộc và yếu ớt của mẹ nội là chỗ dựa duy nhất của em. Em rất sợ một ngày nào đó mẹ nội sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa thì em sẽ ra sao? Sau giờ học ở trường em cùng mẹ đi hái rau, giúp mẹ nấu cơm, giặt áo quần, lượm củi và quét dọn nhà cửa. Mùa Festival ở Huế em nhận nón về thêu phụ thêm tiền mua gạo.

Em rất muốn được đi học bởi vì từ rất lâu rồi em mơ được làm cô giáo làng quê. May mắn cho em Hội Savice đã đến chấp cánh ước mơ cho em. Em có tiền đóng học phí, mua sách vở, bút viết, áo quần. Nhìn nét mặt của nội bớt lo lắng. Em yên tâm học hành. Em nguyện với lòng mình sau này sẽ đem những kiến thức mà mình đã được học truyền thụ lại cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Như thế em đã là người có ích xã hội và không phụ lòng cô chú trong Hội Savice đã thương đóng góp để cho em có điều kiện học tập.

Bà Nội và gia đình em xin hết lòng cảm ơn Hội đã dành tình yêu thương cho đứa bé nghèo ở xứ Huế. Em sẽ cố gắng và phấn đấu ngay từ bây giờ để học thật giỏi cùng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.

**Hồ thị Như**





**Thư của em Hồ Thị Hoàng Cầu, từ thành phố Huế**

Ngày 05 tháng 5 năm 2009.

Kính gửi các bạn và hội từ thiện.

Bạn thân có 1 lời nhắn nhủ sâu sắc đến hội từ thiện của tôi. Những người chỉ giúp đỡ em rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần trong hai năm qua. Bạn biết làm lòng báo kính của mọi người thật quý báu. Bạn thật sự may mắn và hạnh phúc khi biết được hội từ thiện, gặp được các bạn. Được chia sẻ đến hi vọng tận từ lòng em là... về mọi mặt... về... em bị mẹ phải chạy đến chạy đờ để em biết em nó bị nước mắt cho em nộp. Những ngày đi thật vất vả, ba mẹ phải làm việc nhiều hơn mọi ngày, thức khuya dậy sớm để em thu nhập nhiều hơn. Lúc bấy giờ, em có tâm trạng báo tâm của mọi người, họ trợ cho em một phần kinh phí nếu không em phải lo lắng đến hi vọng nữa.

Năm nay, em cũng sắp bước vào năm học của bậc THCS, sẽ giúp đỡ của mọi người cũng giống như là động lực để em học tập, học xa hơn nữa. Em xin hứa, mình sẽ cố gắng hết sức mình lên.

HẢI TIẾN

niềm nở chào đón, thật là anh em cả về cả lòng  
phụ lòng mọi người.  
Cầu xin được chân thành cảm ơn!  
Người viết  
Hoàng Cầu  
Số 08/ Hoàng Cầu

HẢI TIẾN

**Thư của em Huỳnh Kim Ánh, từ Cái Răng, Cà Mau ...**

Cái Răng ngày 01/01/2009.

KÍNH GỬI QUÝ AN NHÂN

Con tên là Huỳnh Kim Ánh. Năm nay con học lớp 10. Con xin chúc quý ân nhân dồi dào sức khỏe và thành công trên con đường mình đi tới.

Một năm qua, qua định em vẫn sống như thế, kính tế' qua định có phần ổn định hơn với số tiền ân nhân cho, những ứng chi làm nơi bố, một phần gánh nặng trên đôi vai của cha, và nỗi âu lo của mẹ. Qua đó em càng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn trong việc học tập.

Năm qua, em cũng gặp hái được những gì mình mong muốn, nhưng chưa được bao lâu, chỉ là một học sinh tốt nghiệp, những con cũng vui với qua đó em em lại làm cho ba mẹ vui lòng, và nỗi lo cũng vơi bớt.

Con rất cảm ơn những tình cảm mà quý ân nhân đã dành cho em, em hiểu và luôn duy trì kết quả học tập như trên và em phải cố gắng hết khả năng của mình. Em xin chào và tạm biệt quý ân nhân.

Người viết  
Huỳnh Kim Ánh



**Thư của em Lê Phan Ngọc Nữ từ Kim Long, Huế...**

Huế, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Thỉnh gửi quý ân nhân trong hội bảo trợ SAVICE  
Quý ân nhân thân mến! Thời đầu thư, con  
xin gửi lời chúc đến quý ngài. Chúc quý ân  
nhân sức khỏe dồi dào.

Chưa quý ân nhân, hệ đã dần và đó cũng  
là lúc con kết thúc năm học. Năm học vừa  
qua, con đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đó  
là thành quả có sự hỗ trợ của con, đó  
không chỉ có một phần công sức học tập của  
con mà còn nhờ có sự đóng góp, giúp đỡ của  
quý ân nhân. Con hứa con sẽ nỗ lực hơn  
nữa để đạt danh hiệu cao hơn.

Năm học tiếp đây, con sẽ bước vào ngưỡng  
cửa lớp. Đây đây chính là năm mốc quan trọng  
đánh dấu bước chuyển mình của con. Con có thể  
đi tiếp con đường học vấn được hay không chính  
là ở năm này. Bởi thế con sẽ an tâm học hành  
con cảm ơn quý ân nhân nhiều lắm.

Thời cuối thư con xin một lần nữa chúc sức  
khỏe đến quý ân nhân. Đó sẽ tiếp giúp đỡ các  
bạn học sinh nghèo như con, quý ân nhân sẽ luôn  
sống thanh phúc, vui vẻ.

Con  
Lê Phan Ngọc Nữ

Đến Phan Ngọc Nữ

**Thư của em Trương Nguyễn Mỹ Linh, từ Hóc Môn, ngoại ô Sài Gòn...**

Kính thưa quý vị ân nhân

Đầu thư con không biết nói gì ngoài  
lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức  
khỏe tốt nhất các quý vị ân nhân. Con  
xin cảm ơn quý vị vì nhớ các quý vị ân  
nhân hỗ trợ về tài chính cho con mà  
việc học của con đã trở nên suông sẻ  
hơn nhiều. Con xin thay mặt ba mẹ con  
gửi đến các vị lời tri ân sâu sắc nhất.

Với số tiền 1000000 đồng mà quý vị  
đã hỗ trợ cho con thông qua các nhà,  
thầy Don Bosco đã giúp đỡ con rất nhiều.

Với số tiền đó con đã có thể an tâm  
cho việc học của mình. Con không phải  
lo x là đến khi nào mình phải nghỉ  
học, con chỉ cần chuyên tâm vào việc  
học của mình. Con đã sử dụng số  
tiền đó một cách chính đáng đó là  
đăng tiền học phí, mua sách vở,  
quần áo để có thể đến trường đều

đó làm giảm đi một phần gánh nặng  
cho ba mẹ con. Với số tiền đó con có  
thể yên tâm học hành còn ba mẹ con  
có thể yên tâm làm việc không cần  
phải quá lo lắng. Con nghĩ rằng  
chưa đã rất thương yêu con Ngài  
ban cho con có được tình yêu thương,  
sự quan tâm, lo lắng của tất cả mọi  
người. Ngài không hề bỏ rơi con  
mà ngược lại Ngài luôn quan tâm  
đến con. Con cảm thấy mình rất  
vui sướng. Đến trường con đã học  
được rất nhiều thứ. Con nhớ có con  
đã húng nói: "Nhìn lên thì mình  
không bằng ai nhưng khi cười xuống  
thì mình còn hơn rất nhiều người".  
Đó vậy con cảm thấy mình thực sự  
may mắn khi có được sự giúp đỡ của  
quý vị trong khi nhiều bạn trẻ như  
con chưa nhận được sự giúp đỡ đó.  
Con xin và cũng mong rằng quý vị ân



nhân có thể tiếp tục giúp đỡ con và gia đình con trong những năm học sắp tới đây. Để con có thể trở thành một kĩ sư giỏi và một công dân có ích cho xã hội này.

Chúa quý vị ân nhân, con đã bắt đầu nghỉ hè. Trong thời gian này con đã có nhiều thời gian hơn dành cho việc tại nhà thờ, tham dự Thánh lễ, sinh hoạt hè cùng các bạn trong giáo xứ. Đồng thời con cũng có nhiều thời gian hơn để phụ giúp mẹ những việc nhà nhưng con cũng không quên dùng thời gian này để ôn lại những kiến thức mà con đã học trong năm qua để chuẩn bị cho năm học sắp tới đây.

Một lần nữa con & gia đình xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân của Thiên Chúa ban cho các vị nhiều sức khỏe, an lành xin Thiên Chúa

VIBOOK

đó, trần hồng ân xuống cho các vị Ân nhân để các vị luôn sống tốt chu toàn bổn phận của người công dân trong xã hội là một con chiên lành trong đàn chiên của Chúa.

Con



Trương Nguyễn Mỹ Linh

Đc: 88/11C ấp Tam Đông, Thôn Tam Kiền, Hóc Môn  
Lớp 10.

VIBOOK